

IRC เสริมความแข็งแกร่งให้ " เกษตรกรชาวสวนยางคลองปาง จ.ตรัง " พัฒนาระบบการผลิตยางแผ่นรมควันสู่มาตรฐานสากล ISO 9001:

2015 เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกยางไทยสู่ตลาดโลก

คุณพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในชื่อย่อหลักทรัพย์ "IRC" เปิดเผยว่า ในแต่ละปี บริษัทรับซื้อ " ยางแผ่นรมควันชั้น 1 " เป็นจำนวนมากเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางล้อรถจักรยานยนต์ "IRC" ไม่ต่ำกว่าปีละ 15 ล้านเส้นโดยสินค้าของ IRC ได้รับความนิยมนอกจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมาตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี โดย ยางรถจักรยานยนต์ ไอ อาร์ ซี เป็นที่เชื่อถือในคุณภาพและสมรรถนะใช้ติดตั้งกับรถจักรยานยนต์จากผู้ผลิตชั้นนำ เช่น HONDA, YAMAHA, KAWASAKI, SUZUKI เป็นต้น ที่ผ่านมา ยางแผ่นรมควัน ที่รับซื้อมักมีสิ่งสกปรก ปนเปื้อน และคุณสมบัติทางกายภาพของยางไม่เป็นไปตามความต้องการ รวมถึงความไม่เสถียรของคุณสมบัติยางในแต่ละครั้งของการผลิต ทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตและได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ เนื่องจากบริษัท ไม่สามารถเข้าถึงเกษตรกรได้โดยตรง ทำให้เกษตรกรไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน

จนกระทั่ง ปี 2557 ราคาขายอยู่ในสภาวะตกต่ำและมีปริมาณยางออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก บริษัทเล็งเห็นว่า ควรแปรรูปยางเป็นโอกาส ในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่มีความพร้อม มีความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน จึงเดินทางลงพื้นที่ไปสำรวจสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จังหวัดตรัง ตามคำแนะนำของ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ เวลานั้น สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง เปิดบริการรับฝากน้ำยางสดจากสมาชิก เพื่อนำไปแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน แล้วขายให้กับผู้ซื้อโดยตรง โดยนำรายรับจากการขายยางทั้งหมดมาหักต้นทุนการผลิตก่อน จึงค่อยเฉลี่ยจ่ายคืนแก่สมาชิกภายหลัง ซึ่งรูปแบบการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แห่งนี้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตยางแผ่นโดยตรง

เพื่อให้พวกเขาเกิดแรงจูงใจที่จะปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพของยางอย่างมีมาตรฐาน และสามารถขายยางได้ในราคาที่เป็นธรรม หลังตรวจสอบพบว่า สินค้ายางแผ่นรมควัน ของทางสหกรณ์คลองปาง มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ต้องการ ทางบริษัทจึงจัดส่งทีมงานเข้าไปตรวจประเมินผู้ขาย ณ สหกรณ์คลองปาง 2 รอบ โดยตรวจสอบตั้งแต่การรับน้ำยาง กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงกระบวนการคัดเกรดยาง หากจุดใด ไม่ผ่านมาตรฐานก็ให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ถึง ปัจจุบัน IRC ได้ซื้อสินค้ายางแผ่นรมควัน ของ

สหกรณ์คลองปางที่ผ่านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตตามคำแนะนำของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพและการจัดส่ง บริษัทฯจึงเห็นสมควร ที่จะสนับสนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง สู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล หรือ ISO 9001

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสหกรณ์ สู่การค้าในระดับสากล

คุณพิมพ์ใจกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นต้นมา IRC ได้จับมือกับ สหกรณ์คลองปาง เริ่มต้นพัฒนาระบบคุณภาพ ISO9001:2015 โดย บริษัทฯ โทเทิลแมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด ทำหน้าที่ปรึกษาเรื่องการจัดทำระบบคุณภาพให้สหกรณ์ฯ

และเปิดโอกาสให้สหกรณ์คลองปางเข้ามาศึกษากระบวนการตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นรมควัน และกระบวนการผลิตยางรถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ

เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น

โครงการร่วมมือระหว่าง IRC และ สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จังหวัด ตรัง ในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกยางแผ่นรมควันคุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพสากล ISO 9001:2015เตรียมทำพิธีเปิดตัว (KICK OFF) อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นี้

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่อื่นๆ ได้นำหลักคิดและแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จังหวัดตรัง มาใช้เป็นต้นแบบในการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันสู่มาตรฐานสากลในอนาคต

" IRC คาดหวังว่า โครงการความร่วมมือ ในครั้งนี้จะเป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาขีดความสามารถของชาวสวนยางไทยไปสู่ตลาดโลก

โดยการเพิ่มศักยภาพในด้านคุณภาพมาตรฐานสากล และการควบคุมต้นทุน และช่วยเหลือให้เกษตรกรชาวสวนยางมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจประเทศไทย" คุณพิมพ์ใจกล่าวในที่สุด

ที่มา : ThaiPR.net (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559)